

# แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์  
อำเภอแก่งกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์มีภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการ พัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ด้านการศึกษา ด้านการเพิ่มการเรียนรู้ ด้านการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์จึงขอยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่ภาวะปกติ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ได้แจ้งให้หมู่บ้านส่งปัญหาและความต้องการ จำนวน ๒ ปัญหา เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้านต่อไป

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์จึงขอแก้ไขชื่อโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบก และทางน้ำให้มีความสะดวก รวดเร็ว จำนวน ๒ โครงการของหมู่บ้านโป่งตาเพชร หมู่ที่ ๔ ดังนี้

๑. จากโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนางยุ้ย ถมนิล) ขอแก้ไขชื่อโครงการเป็น โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางหลักตะวันตก ซอย ๔ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔

๒. จากโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ ๔ (ซอยเข้าไร่นางจิตรา วรรณขำ) ขอแก้ไขชื่อโครงการเป็น โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางหลักตะวันตก ซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๔

เหตุผลของการแก้ไขชื่อโครงการสืบเนื่องมาจากโครงการทั้ง ๒ โครงการนั้นเป็นโครงการที่หมู่บ้านยังไม่ได้กำหนดชื่อซอย เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

# สารบัญ

หน้า

คำนำ

หลักการและเหตุผล

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.๐๑)

๑-๒

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ แบบ ผ.๐๒

๓-๔

## หลักการและเหตุผล

ในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕

### ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์มีภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนา สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ด้านการศึกษา ด้านการเพิ่มการเรียนรู้ ด้านการสร้างเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน เป็นการ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์จึงขอยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณี การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่ภาวะปกติ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์จึงได้แจ้งให้หมู่บ้านส่งปัญหา และความต้องการ จำนวน ๒ ปัญหา เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ดำเนินการแก้ไขปัญหให้กับหมู่บ้านต่อไป

แต่เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ของหมู่ที่ ๔ บ้านโป่งตาเพชร จำนวน ๒ โครงการไม่สามารถ กำหนดชื่อขอยได้ จึงทำให้กองช่างเกิดปัญหาในการสำรวจโครงการ จึงได้ประสานไปยังหมู่บ้าน เพื่อทราบชื่อขอย และดำเนินการสำรวจ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ถูกต้องเพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

ดังนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศ ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขชื่อโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการให้ถูกต้อง เพื่อให้มีความ เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและเพื่อให้องค์การ บริหารส่วนตำบลวังจันทร์สามารถดำเนินการตามโครงการได้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป